

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาเ้า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดเก้าห้อง

.....

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
ผู้เข้าประชุม				
๑	นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง	ประธานสภาเทศบาล	นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง	มา
๒	นายสุชานนท์ ชัยจันดี	รองประธานสภาเทศบาล	นายสุชานนท์ ชัยจันดี	มา
๓	นายสมชัย แซ่ตั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล	นายสมชัย แซ่ตั้ง	มา
๔	นายสุเทพ ชาวเชียงขวาง	สมาชิกสภาเทศบาล	นายสุเทพ ชาวเชียงขวาง	มา
๕	นางวาริน มงคลรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	นางวาริน มงคลรัตน์	มา
๖	นางประเทือง อินสว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	นางประเทือง อินสว่าง	มา
๗	นางสาวบุญเสริม กุลนาแพง	สมาชิกสภาเทศบาล	นางสาวบุญเสริม กุลนาแพง	มา
๘	นายสายทอง คล้ายสุบรรณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	นายสายทอง คล้ายสุบรรณ์	มา
๙	นายอาคม พันธุ์เมือง	สมาชิกสภาเทศบาล	นายอาคม พันธุ์เมือง	มา
๑๐	นายกิตติ วงศ์แสนเจริญดี	สมาชิกสภาเทศบาล	นายกิตติ วงศ์แสนเจริญดี	มา
๑๑	นายกมล โพธากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	นายกมล โพธากุล	มา
๑๒	นายเพชรพงษ์ พัฒนสมบัติสกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	นายเพชรพงษ์ พัฒนสมบัติสกุล	มา
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑	นายอภิชาติ ชโลธร	นายกเทศมนตรีฯ	นายอภิชาติ ชโลธร	
๒	นางสาวรัตติยา แสงสว่าง	รองนายกเทศมนตรีฯ	นางสาวรัตติยา แสงสว่าง	
๓	นายเฉลิมฤทธิ์ โทนใหญ่	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นายเฉลิมฤทธิ์ โทนใหญ่	
๔	นายปรีชา ประทีปธีรานันต์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายปรีชา ประทีปธีรานันต์	
๕	นายนิธิ คงสมจิตต์	เลขานุการสภาฯ	นายนิธิ คงสมจิตต์	
๖	นายพรวิรินทร์ หิรัญจิรพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	นายพรวิรินทร์ หิรัญจิรพัฒน์	
๗	นายวรรธธวุศุทธิ์ รัตนานนท์	ผอ. กองช่างและ รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ	นายวรรธธวุศุทธิ์ รัตนานนท์	
๘	นางสาวพีรดา เทียนปัญญา	รท.ผอ.กองการศึกษา	นางสาวพีรดา เทียนปัญญา	
๙	น.ส.รุ่งทิพย์ คงเนียม	รท.ผอ.กองคลัง	น.ส.รุ่งทิพย์ คงเนียม	
๑๐	น.ส.วรรณวิษา ภาษิต	หัวหน้าฝ่ายบริหาร	น.ส.วรรณวิษา ภาษิต	
๑๑	นางสาวนัทธ์ธยาน์ วงศ์พันธ์	นักวิเคราะห์ฯ	นางสาวนัทธ์ธยาน์ วงศ์พันธ์	
๑๒	นางวันดี สาระถิ	เจ้าพนักงานธุรการฯ	นางวันดี สาระถิ	
๑๓	นายสุเทพ สมใจบุญ	เจ้าพนักงานธุรการฯ	นายสุเทพ สมใจบุญ	

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

- นายนิติ คงสมจิตต์ - ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐น.ของวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลานัดหมายการประชุม
เลขานุการสภาฯ สภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบางปลาหมอได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ตำบลบางปลาหมอได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป
- นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง - ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอและพนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาในวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ต่อไปดิฉันขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง - ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง - ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล หากต้องการแก้ไขขอเชิญได้เลยค่ะ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ดิฉันจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ โปรดยกมือค่ะ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง- เนื่องจากไม่มีท่านสมาชิกใดเสนอมา จึงขอผ่านระเบียบวาระนี้

ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอดำเนินพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน แลกผลงานผลการพิจารณาการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ

นายอาคม พันธุ์เมือง -เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอาคม พันธุ์เมือง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติ

ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอแลกเปลี่ยนผลการพิจารณาการแปรรูปที่ดิน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมฯทราบ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ ราย เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้กำหนดให้สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดเก้าห้อง เทศบาลตำบลบางปลาหมอ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้าง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดเก้าห้อง เทศบาลตำบลบางปลาหมอ โดยมีผลการประชุมดังนี้

- ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ยื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงไม่มีการพิจารณาคำขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการทุกท่านมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิม รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมและร่างเทศบัญญัติร่างเดิมที่แนบมาพร้อมนี้

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -มีท่านสมาชิกใดจะซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ (ไม่มี) เมื่อไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ -เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ต่อที่ประชุมทราบคะ

นายนิธิ คงสมจิตต์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนิธิ คงสมจิตต์

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ต่อที่ประชุมทราบ

-ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

-ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

-ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

-ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไว้แล้ว ขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง หรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่อีก ในกรณีที่มีมติส่งไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง
ที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบให้ที่ ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- และตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาล ไม่มี
ท่านใดเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็มีได้แก้ไขข้อใดๆ โดยได้มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้ส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระ
ที่ ๒ (แปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ให้ความเห็นชอบ) ต่อไป
-ดังนั้น จะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกใด เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร ะ จ ำ ป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) โปรดยกมือขึ้นคะ

-มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ จำนวน ๑๒ คน

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๕.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่
๓ (ให้ความเห็นชอบ)

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประธานสภาเทศบาลฯ ในวาระที่ ๓ (ให้ความเห็นชอบ) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมทราบคะ

นายนิธิ คงสมจิตต์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนิธิ คงสมจิตต์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติในวาระที่ ๓ (ให้ความเห็นชอบ)ต่อที่ประชุมทราบ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

-ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

-ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

-ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความ
ในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

-ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง
ในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อ เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

-และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-มาตรา ๖๒ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ใน
กรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา

-/ผู้ว่าราชการ

-ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัตินั้นถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

-ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนตามร่างเทศบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย คะแนนเสียงน้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ประธานสภาเทศบาลฯ

-และต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ (ให้ความเห็นชอบ)

-ท่านสมาชิกฯ ใดเห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นค่ะ

-มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ จำนวน ๑๒ คน

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง - เสียง

๕.๓ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง - ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอภิชาติ ชโลธร - เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบลงทุน ในหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

๑.โอนลด

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบางปลาหมอ งบประมาณอนุมัติตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๒๑๕) ยังไม่ได้ใช้จ่ายและไม่มี ความจำเป็นเพื่อการนี้แล้ว ขออนุมัติโอนลด ๓๒,๙๑๓ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔๗,๐๘๗ บาท

รวมขออนุมัติโอนลด จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๙๑๓ บาท

-/ ๒.โอนไปตั้งจ่าย

๒. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(๑๘หน้า/นาท) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒,๖๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ค่าขนส่งและค่าติดตั้งแล้ว

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๔

๒.๒ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(๑๘หน้า/นาท) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒,๖๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ค่าขนส่งและค่าติดตั้งแล้ว

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๕

โดยทั้ง ๒ รายการ ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

๒.๓ สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อปั้มน้ำไดโว่ ๒ นิ้ว 1/2 HP จำนวน ๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๙,๐๙๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๐ บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๒

๒.๔ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ จัดซื้อสว่านโรตารี ๓ ระบบขนาด ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๙,๕๒๓ บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๓

โดยรายการ ๒.๓ และ ๒.๔ ขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๙๑๓ บาท

(รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานแนบท้าย)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาพิจารณา ต่อไป

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม อภิปรายในญัตตินี้ขอเชิญได้เลยค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายในญัตตินี้ดิฉันจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โปรดยกมือค่ะ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

-เรื่องอื่นๆ

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง -ท่านสมาชิกใดจะเสนอแนะ ปรีกษาหาหรือเรื่องอื่นใดหรือไม่ ขอเชิญคะ

ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอภิชาติ ชโลธร

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมในนามของคณะผู้บริหาร
เทศบาลต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะได้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และนำมา
ประกาศใช้เพื่อนำไปบริหารงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอขอบคุณ

ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุเทพ สมใจบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการฯ

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล/เลขานุการ

(นายนิธิ จงสมจิตต์)

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลบางปลาหมอ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปลาหมอ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) นางประเทือง อิ่มสว่าง ประธานกรรมการ
(นางประเทือง อิ่มสว่าง)

(ลงชื่อ) นางสาวบุญเสริม กุลนาแพง กรรมการ
(นางสาวบุญเสริม กุลนาแพง)

(ลงชื่อ) นายพรพงษ์ พัฒนสมบัติสกุล กรรมการ
(นายพรพงษ์ พัฒนสมบัติสกุล)

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่
๓๐ พ.ย. ๖๕

(ลงชื่อ) นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง ประธานสภาเทศบาล
(นางดวงใจ ชาวเชียงขวาง)